

ไทย > สุขภาพ > ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพช่วยให้คุณเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีในกรณีที่เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
ทุกคนในสวิตเซอร์แลนด์ต้องมีประกันสุขภาพ

- ลงทะเบียนตัวเองและครอบครัวกับ **Krankenkasse** (☺ คำภาษาสวิสสำหรับผู้ให้บริการประกันสุขภาพ) โดยเร็วที่สุด (ไม่เกิน 3 เดือนหลังจากที่คุณเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
- เมื่อคุณได้รับ **Versicherungspolice** (☺ การยืนยันการทำประกัน) แล้ว คุณต้องส่งสำเนาไปยังฝ่ายบริหาร เทศบาล
- การประกันภัยขั้นพื้นฐานเป็นข้อบังคับสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการไปพบแพทย์การรักษาในโรงพยาบาลและยาที่สั่งแพทย์

ทางเลือกของบริษัทประกันสุขภาพและรูปแบบต้นทุน



รายชื่อบริษัทประกันสุขภาพ

คุณสามารถทำประกันกับผู้ให้บริการที่คุณเลือกได้ การเปรียบเทียบนั้นคุ้มค่าเพราะมีผู้ให้บริการมากกว่า 50 ราย



เครื่องคิดเลขพรีเมียม

คำนวณเบี้ยประกันสุขภาพได้ที่นี้



เคล็ดลับในการประหยัดเงินค่าประกันสุขภาพ

วิธีประหยัดเงินในการประกันสุขภาพภาคบังคับของคุณ



ประกันสุขภาพและการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ลี้ภัย

ประกันสุขภาพจะถูกนำออกให้คุณ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โปรดติดต่อสำนักงานสวัสดิการสังคมในเขตเทศบาลที่คุณพำนัก

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประกันสุขภาพ

ผลประโยชน์ประกันสุขภาพ

ผลประโยชน์ทางการแพทย์ของการประกันขั้นพื้นฐานจะเหมือนกัน สำหรับ **Krankenkassen** (☺ คำภาษาสวิสสำหรับผู้ให้บริการประกันสุขภาพ) สุขภาพทุกแห่ง โดยไม่คำนึงถึงรุ่นการลดหย่อนและที่อยู่อาศัย กฎหมายกำหนดไว้

พระราชบัญญัติประกันสุขภาพกำหนดว่าบริการที่แพทย์จัดหาให้ต้อง "มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และประหยัด"

ประกันสุขภาพภาคบังคับ (= ประกันขั้นพื้นฐาน) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาและค่ายาที่จำเป็น ในกรณีที่เจ็บป่วยอุบัติเหตุและการ คลอด บุตร

คุณยังมีสิทธิ์ได้รับบริการทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน สำหรับการขนส่งและปฏิบัติการกู้ภัย ตลอดจนในโรงพยาบาลและสถานรับเลี้ยงเด็ก

มาตรการบำนาญ เช่น กิจกรรมและกายภาพบำบัด ตลอดจนมาตรการป้องกันและการให้คำปรึกษาโรคเบาหวาน ผลประโยชน์อื่น ๆ

ยังจ่ายสำหรับกรฟื้นฟูสมรรถภาพการดูแลการบำบัดการพูดหรือการรักษาโดยหมอนวด

ค่าใช้จ่ายสำหรับจิตบำบัดทางการแพทย์และจิตใจยังครอบคลุมโดยประกันขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ: การตรวจสุขภาพ ทางนรีเวชเป็นประจำยังได้รับการคุ้มครองโดยประกันขั้นพื้นฐาน

Versicherungsprämie: ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับประกันสุขภาพ

ทุกเดือนคุณจะต้องจ่ายเงินค่าประกันสุขภาพซึ่งเป็น **Versicherungsprämie** (🕒 ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับประกันสุขภาพ)

จำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายขึ้นอยู่กับ:

- สถานที่ที่คุณอาศัยอยู่
- จำนวนเงินที่คุณต้องการจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวคุณเอง
- ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่คุณต้องการประกัน

คุณสามารถเพิ่มบริการเพิ่มเติมเช่นการรักษาทางทันตกรรม สิ่งเหล่านี้ไม่อยู่ในประกันขั้นพื้นฐานและต้องชำระแยกต่างหาก

เบี้ย **Versicherungsprämie** (🕒 ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับประกันสุขภาพ) จะถูกกว่าหากคุณเลือก **Hausarztmodell** (🕒 ในกรณีที่เจ็บป่วย ผู้เอาประกันภัยต้องปรึกษาแพทย์ประจำครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนก่อนเสมอ **ไม่รวมเหตุดูเงิน**) ที่เรียกว่า ด้วยรุ่นนี้คุณต้องไปที่สำนักงานแพทย์ประจำครอบครัวก่อนเสมอ แพทย์ประจำครอบครัวของคุณจะส่งต่อคุณไปยังสถานพยาบาลเฉพาะทางเพื่อรับการรักษาต่อไป

เครื่องคิดเลขพรีเมียมและเคล็ดลับการออมจากสำนักงานสาธารณสุขแห่งสหพันธรัฐ (FOPH)

🔗 [คำนวณเบี้ยประกันสุขภาพของคุณที่นี่!](#) 🌐 deutsch / französisch / italienisch

🔗 [ประหยัดเงินค่าประกันขั้นพื้นฐาน](#) 🌐 deutsch / französisch / italienisch

Prämienverbilligung (IPV): สมัครขอรับการสนับสนุนทางการเงิน

ค่าเบี้ยประกันมีราคาแพง จำนวน เบี้ยประกันก็จะแตกต่างกันไปตามกลุ่มอายุ มลพิษที่อยู่อาศัย และ **Krankenkasse** (🕒

คำภาษาสวิสสำหรับผู้ให้บริการประกันสุขภาพ) แต่ไม่ตามรายได้

ผู้คนและครอบครัวที่มีรายได้น้อยจึงจะได้รับ **Prämienverbilligung (IPV)** (🕒 การลดค่าประกันรายเดือน) ใช้จ่ายการประกันขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ไม่ใช่กับการประกันภัย เพิ่มเติม

ในรัฐเซนต์กัลเลน คุณมีเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 31 มีนาคมเพื่อลงทะเบียน **IPV** (🕒 การลดค่าประกันรายเดือน) เสมอ โปรดทราบว่าจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนใหม่ในแต่ละปี

ควรส่งใบสมัครไปที่สถาบันประกันสังคมแห่งรัฐเซนต์กัลเลน (SVA SG) สามารถทำได้ **ทางออนไลน์**หรือผ่านสาขา AHV ของเทศบาลที่คุณพำนัก

หมายเหตุสำคัญ: หากคุณกำลังย้ายจากต่างประเทศไปยังรัฐเซนต์กัลเลน คุณสามารถส่งใบสมัคร **IPV** (🕒 การลดค่าประกันรายเดือน) ได้ตลอดเวลา

ทางที่ดีควรส่งใบสมัครโดยเร็วที่สุด:

🔗 [การลงทะเบียน IPV ที่ SVA Canton of St. Gallen](#) 🌐 deutsch

Franchise: จำนวนเงินคงที่รายปีสำหรับค่ารักษาพยาบาล

ค่า Franchise (๒ จำนวนเงินคงที่ประจำปีสำหรับค้ำรักษาพยาบาล)จำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายเองก่อนที่บริษัทประกันสุขภาพจะครอบคลุมส่วนแบ่งของค่าใช้จ่าย มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเมื่อไปพบแพทย์ ซึ่้อยตามใบสั่งแพทย์ หรืออยู่ในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วย คุณต้องชำระค่าบริการเหล่านี้ด้วยตัวเองจนกว่าจะถึง จำนวนเงินที่หัก Franchise (๒ จำนวนเงินคงที่ประจำปีสำหรับค้ำรักษาพยาบาล)ได้ ในแต่ละปีปฏิทิน คุณต้องจ่ายค่าFranchise (๒ จำนวนเงินคงที่ประจำปีสำหรับค้ำรักษาพยาบาล) ด้วยตัวเอง ตามจำนวนเงินที่คุณเลือก

เลือกจำนวนเงิน:

	ผู้ใหญ่	เด็ก
จำนวนเงินขั้นต่ำ	300 ฟรังก์สวิส	ฟรังก์สวิส 0
จำนวนเงินสูงสุด	2,500 ฟรังก์สวิส	600 ฟรังก์สวิส

↑ ค่า Franchise (๒ จำนวนเงินคงที่ประจำปีสำหรับค้ำรักษาพยาบาล)

หากคุณไม่ค่อยป่วยคุณสามารถเลือกค่า Franchise (๒ จำนวนเงินคงที่ประจำปีสำหรับค้ำรักษาพยาบาล) ได้ ทำให้ Versicherungsprämie (๒ ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับประกันสุขภาพ) ถูกลง

↓ ค่า Franchise (๒ จำนวนเงินคงที่ประจำปีสำหรับค้ำรักษาพยาบาล)

หากคุณคาดว่าจะมีการไปพบแพทย์ การผ่าตัด หรือการรักษาทางการแพทย์จำนวนมากในปีหน้า จะเป็นการดีกว่าถ้าคุณเลือกค่า Franchise (๒ จำนวนเงินคงที่ประจำปีสำหรับค้ำรักษาพยาบาล) Versicherungsprämie (๒ ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับประกันสุขภาพ) รายเดือนจะแพงกว่า แต่คุณจ่ายค่ารักษาน้อยลง

หักลดหย่อน

หากค้ำรักษาพยาบาลและค้ำรักษาประจำปีของคุณเกินค่า Franchise (๒ จำนวนเงินคงที่ประจำปีสำหรับค้ำรักษาพยาบาล) บริษัทประกันสุขภาพจะจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องจ่ายค่าลดหย่อนได้ 10% ของค่าใช้จ่าย – สูงสุดถึง 700 ฟรังก์ (เด็ก: 350 ฟรังก์) ต่อปี

ประกันอุบัติเหตุ

ในสวิตเซอร์แลนด์ ทุกคนต้องมีประกันอุบัติเหตุ ซึ่ง จ่ายค่ารักษาและการสูญเสียรายได้หากคุณประสบอุบัติเหตุ

> คุณมีงานทำและทำงานที่นั่น 8 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์หรือไม่?

จากนั้นนายจ้างของคุณจะประกันคุณจากอุบัติเหตุ คุณไม่จำเป็นต้องทำประกันอุบัติเหตุ

> คุณประกอบอาชีพอิสระหรือทำงานน้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่?

ในกรณีนี้คุณต้องทำประกันอุบัติเหตุด้วยตัวเอง สิ่งนี้เป็นไปได้ เช่น กับ บริษัท ประกันสุขภาพของคุณเป็นอาหารเสริม

หมายเหตุ: คุณต้องทำประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กด้วย คุณสามารถรวมสิ่งนี้เข้ากับการประกันชั้นพื้นฐานของคุณได้

ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก

ในสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีประกันครอบครัวเหมือนในประเทศอื่น ๆ ที่มีการเรียกเก็บ **Versicherungsprämie** (๒ ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับประกันสุขภาพ) ต่อบุคคล แม้ว่าจะเรียกว่าประกันครอบครัว แต่ก็หมายถึงแพ็คเกจประกันภัยสำหรับครอบครัว สิ่งเหล่านี้ประกอบด้วยประกันภัยพื้นฐานและประกันภัยเสริม นี่คือการแนะนำบางประการ:

ประกันพื้นฐานสำหรับลูกน้อยของคุณ

ทารกทุกคนต้องการประกันชั้นพื้นฐานของตัวเอง คุณสามารถทำประกันนี้ได้ก่อนคลอด (และไม่ช้ากว่า 3 เดือนหลังคลอด)

หากคุณต้องการทำประกันลูกในครรภ์ของคุณอย่างครอบคลุม ควรลงทะเบียนก่อนคลอด คุณยังสามารถทำประกันเสริมก่อนคลอดได้อีกด้วย

ประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก

ประกันอุบัติเหตุ เป็นข้อบังคับในสวิตเซอร์แลนด์ คุณสามารถทำประกันอุบัติเหตุให้บุตรหลานของคุณผ่านประกันชั้นพื้นฐาน

ประกันทันตกรรมเสริมตั้งแต่อายุ 6 ขวบ

การรักษาทางทันตกรรมอาจมีราคาแพง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็ก ควรทำประกันทันตกรรมเสริม คุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้หากคุณทำประกันให้บุตรหลานของคุณโดยเร็วที่สุด – โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยอนุบาล

ประกันภัยเสริมสำหรับแว่นตา

บริษัทประกันสุขภาพมีส่วนช่วยในการจัดหาเงินทุนสำหรับแว่นตาและคอนแทคเลนส์สำหรับเด็ก

ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วย

ศูนย์ **Patientestelle Ostschweiz** (๒ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร) มี:

- คำแนะนำและการสนับสนุนในสาขาการดูแลสุขภาพทั้งหมด
- ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยทุกวัยเกี่ยวกับสิทธิและภาระผูกพัน และช่วยให้พวกเขาใช้และบังคับใช้สิทธิของตน
- การสนับสนุนการตัดสินใจก่อนเริ่มการรักษาและก่อนการผ่าตัดตามแผน
- การไกล่เกลี่ยในความขัดแย้ง
- คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการประกันภัย ความคุ้มครองค่าใช้จ่าย การเปลี่ยนผู้ให้บริการประกันสุขภาพ
- การชี้แจงข้อผิดพลาดในการรักษา

ศูนย์ผู้ป่วย > ภาคตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์



ค้นหาแพทย์ตามที่อยู่อาศัย
แพทย์ใกล้บ้านคุณ



ค้นหาแพทย์ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
แพทย์ทั่วไป / ผู้เชี่ยวชาญ / ศัลยแพทย์ / ทันตแพทย์ / การแพทย์ทางเลือก

จุดติดต่อ

ค้นหาจุดติดต่อ คำแนะนำ หรืออำนาจที่เหมาะสมในพื้นที่ของคุณ: [จุดติดต่อ](#)